



สัมภาษณ์พิเศษ

กลินท์ สารสิน เชื้อรัฐบาลเดินถูกทาง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จากรากหญ้าสู่ความยั่งยืน



หมายเหตุ : ทั้งนี้ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี คีย์แมนคนสำคัญของทีมเศรษฐกิจได้กล่าวไว้ว่า ปี 2561 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยนี้มีแนวโน้มสดใสขึ้น หลังจากเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา รัฐบาลมองว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP จะขยายตัวที่ 3.8% และประกาศว่าปีนี้จะ เป็นปีที่ดีที่สุดในรอบของรัฐบาล

โดยให้จับตาในเรื่องการส่งออกยังเป็นพระเอกสำคัญที่ทุกฝ่ายเชื่อว่า จะผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกับการลงทุนภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ไปก่อนหน้านี้ เช่น โครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านหรือโครงการพร้อมแพทย์ โดยคาดว่า จะเสร็จสมบูรณ์ตามแผนภายในกลางปีนี้ รวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หรือโครงการรถไฟทางคู่ ทำให้เชื่อว่าเป็นปีทองของประเทศไทยในเอเชียแน่นอน และเศรษฐกิจไทยก็จะทะยานสู่ความรุ่งโรจน์

ขณะที่ในมุมมองของทางด้านหอการค้าไทยที่เกี่ยวข้องกับการเศรษฐกิจในทุกกลุ่มของประเทศ ซึ่งมีมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างไร โดย “กลินท์ สารสิน” ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับ “สยามรัฐ”



● หอการค้าฯ มองนโยบายการกระตุ้นศก. ของประเทศอย่างไร

ได้มอบหมายให้หอการค้าจังหวัดแต่ละภูมิภาค เร่งหารือร่วมกับภาคเอกชนและประชาชน เพื่อคัดเลือกโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งด่วน 10 โครงการหรือที่อุปแทนของแต่ละภูมิภาคเสนอให้รัฐบาลพิจารณาไม่ต้องผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ส่วนใหญ่เป็นโครงการเก่าในต่างจังหวัด ที่เคยเสนอให้รัฐบาลชุดก่อนๆ หรือรัฐบาลชุดก่อนๆ เคยอนุมัติแล้วหายไป เนื่องจากโครงการที่อุปแทนนั้นเอกชนแต่ละพื้นที่เห็นว่ามีมีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศอย่างมาก คาดว่าจะรวบรวมจาก 5 ภูมิภาค รวมกัน 50 โครงการให้รัฐบาลได้ภายในเดือนนี้

สำหรับโครงการที่เอกชนต้องการนำมาปิดฝุ่นใหม่ เช่น การทำถนนเชื่อมโยงกับในพื้นที่ต่างๆ ทั้งที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว ย่านการค้า แหล่งอุตสาหกรรมและชุมชน ขยายท่าเรือสนามบิน เส้นทางรถไฟ และอื่นๆ เบื้องต้นแต่ละโครงการใช้เงินลงทุนในระดับไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้หอการค้าจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง 7 จังหวัดในการจัดทำแผนทวิวิริมโขงร่วมกับภาครัฐและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นประกอบด้วยจังหวัดบึงกาฬ,หนองคาย,นครพนม,มุกดาหาร,เลย,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีคาดว่าจะในเร็วนี้จะมีการลงนามสัญญาฉบับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

● หอการค้ามีแนวทางอย่างไรในการร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล

ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่ประกอบด้วยหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทยได้ประชุมเรื่องการทำแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบกระจุกตัวนั้นขณะนี้จะดำเนินการรับผิดชอบแผนงานในส่วนที่แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะประชุมติดตามผลและอัปเดตความคืบหน้าในรอบการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 3 ก.ค.61 โดยในส่วนของหอการค้าจะดูเรื่องการค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ อย่างโครงการเน็ตประชารัฐ แต่ละชุมชนทราบหรือไม่ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง ส่วนกลางจะประสานกับหอการค้าจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ไปช่วยกันดูว่าจะทำอะไรในชุมชนได้บ้างเช่นแนวคิดที่ว่า 1 หอการค้า ดูแล 1 ท่องเที่ยวชุมชน 1 หอการค้า ดูแล 1 อุตสาหกรรม

เกษตรจะเข้าไปดูหรือช่วยเหลืออะไรได้บ้าง ขณะนี้แต่ละสหกรณ์มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 7,000-8,000 ราย ทำงานใกล้ชิดกับทางหอการค้า

ทั้งนี้จะเน้นในเรื่องการเพิ่มมูลค่าสินค้าจะต่อยอดอย่างไร อาทิ จากการลงพื้นที่ที่สหกรณ์แห่งหนึ่ง เรื่องการทำดอกเกลือได้ประสานกับสมาคมสปาตามที่หอการค้ามีเครือข่ายอยู่ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และในเร็วนี้ สหกรณ์เกษตรที่ จ.ศรีสะเกษ จะเข้าไปดูการทำเทียนภูเขาไฟ เพื่อผลักดันการสร้างแบรนด์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รวมถึงการทำแพ็คเกจจิ้งและโลจิสติกส์ เป็นต้น

ขณะเดียวกันยังได้ประสานกับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่องการสอนอีคอมเมิร์ซให้กับผู้ประกอบการและเอสเอ็มอีในเรื่องการค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ และช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงการประสานงานด้านพาร์ตเนอร์ชิป สคูล โดยตอนนี้มี 56 โรงเรียนที่ลงนามสัญญา (เอ็มไอยู) แล้วเพื่อปรับปรุงในด้านการศึกษาโดยหลักๆ จะเน้นโรงเรียนอาชีวะ เพื่อเชื่อมโยงกับสมาชิกในหอการค้าที่ต้องการเพิ่มแรงงานอีกเป็นจำนวนมาก

● ยุค 4.0 หอการค้าใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อน ศก.ด้วยหรือไม่

หอการค้าไทย ได้ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในการยกระดับโครงการป้ายของดีจังหวัดเข้าสู่ระบบการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะนำคิวอาร์โค้ดมาใช้ร่วมกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพราะปัจจุบันการทำธุรกรรมการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยได้เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการทำธุรกิจในอนาคตด้วย

ทั้งนี้เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับเอสเอ็มอี ที่มีการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นการใช้คิวอาร์โค้ดมาชำระเงินจะทำให้เอสเอ็มอีลดต้นทุนและ

ยังประหยัดเวลาเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินคาดว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายมากขึ้น อย่างไรก็ตามการผลักดันให้ร้านค้าใช้คิวอาร์โค้ด ในปี 2561 ตั้งเป้าหมายร้านค้าเข้าร่วมโครงการครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 4,500 ร้านค้า โดยร้านค้าที่เป็นสมาชิกที่จะผลักดันให้ใช้คิวอาร์โค้ดนั้น อยู่ในโครงการป้ายของดีจังหวัด เพื่อส่งเสริมร้านค้า สถานประกอบการสมาชิก ร้านของดี และของอร่อยประจำจังหวัด

ให้เป็นที่รู้จักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าและสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 8,000 รายจากทั่วประเทศ

● มองถึงตัวบุคคล “รองนายกฯสมคิด” ทำงานเป็นอย่างไร

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้ศรัทธาคนสำคัญ “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” นั้นภาพรวมเศรษฐกิจช่วงที่คลศช.เข้ามาบริหารในการบริหารประเทศ 4 ปีถือว่าเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีโดยก่อนที่คลศช.จะเข้ามาบริหารประเทศพบว่าตัวเลขเศรษฐกิจติดลบ แต่เมื่อ คลศช.เข้ามาบริหารมีตัวเลขที่เป็นดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจหลายตัวเพิ่มขึ้น เช่นการท่องเที่ยวที่มีต่างชาติมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ปีละ 35 ล้านคนรวมทั้งตัวเลขส่งออกดีขึ้นและทำให้สภาพการค้าแห่งประเทศไทยยังเป้าหมายการส่งออกปีนี้ที่ 8% และดูจากตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจหลายตัวอยู่ในทิศทางที่บวก แม้ คลศช.ยังไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมด แต่ในบางเรื่องคลศช.และรัฐบาลเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมาร่วมคิดร่วมแก้ปัญหากับรัฐบาล

ทั้งนี้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยขณะนี้

จึงถือว่าดีขึ้น และกำลังซื้อเริ่มฟื้นขึ้น หลังจากภาครัฐได้มีการลงทุน ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ และจับจ่ายมากขึ้น อีกทั้งเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัวทำให้การส่งออกและการท่องเที่ยวดีขึ้น จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออกขยายตัวได้ดีตามเป้าหมาย แต่ยังคงติดตามสถานการณ์การเมืองของโลก โดยเฉพาะท่าทีของสหรัฐฯ และมาตรการต่างๆที่จะออกมา เพราะอาจมีผลต่อเศรษฐกิจโลกได้

● หากการเลือกตั้งในประเทศเกิดขึ้นจริง จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร

ปัจจัยที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจหลังจากนี้คือ การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นจะเป็นอย่างไร และต้องดูว่าจะเป็นไปตามโรดแมปหรือไม่รวมทั้งจะมีการเลือกตั้งหรือไม่มีการเลือกตั้งก็แล้วแต่รัฐบาลโดยเอกชนมองแค่จะทำอย่างไรให้บ้านเมืองมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นมากขึ้นและนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยได้และขณะนี้ทุกฝ่ายรู้สึกดีมีความสุข ส่วนถ้าจะมีเลือกตั้งก็จัดการให้เรียบร้อย ส่วนนโยบายของรัฐบาลที่ดูอยู่แล้วก็ทำต่อเนื่องและนโยบายที่ยังไม่คิดต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น

● หอการค้าฯมองเศรษฐกิจโลกครึ่งปีหลังอย่างไร

เศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัวทำให้การส่งออก และการท่องเที่ยวดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่องด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการส่งออกขยายตัวได้ดี ตามเป้าหมาย แต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์การเมืองของโลกโดยเฉพาะท่าทีของสหรัฐฯ และมาตรการต่างๆที่จะออกมา เพราะอาจมีผลต่อเศรษฐกิจโลกได้ แต่เชื่อว่าทุกประเทศต้องการทำการค้าที่เป็นแบบเสรี จึงไม่น่าจะกระทบเศรษฐกิจโลกให้ชะลอตัวลง และผู้ประกอบการเองต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ รวมถึงติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด

● การที่ “ทรัมป์ - คิม” จับเข้าคุยกัน จะส่งผลกระทบต่อ ศก. โลกอย่างไร

การประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กับนายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือได้ติดตามเพื่อวิเคราะห์ผลที่ออกมาว่าจะส่งผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกอย่างไร แม้เบื้องต้นประเมินว่า ภาพรวมการค้า และเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกของไทย ส่วนประเด็นการเก็บภาษีนำเข้าเหล็ก และอะลูมิเนียม ของสหรัฐฯ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อไทยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น